



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๕๗๗

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม. เยี่ยมสำนัก การวางผังและ พัฒนาเมือง ชี้หน้าที่ ของผังเมือง ต้องสร้าง ประสิทธิภาพ ให้เมือง	เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด prachachat matichon thestandard siamrath thereporters dailynews innnews khaosod innews thaipost thesender prachachat msn twitter.com/prachachat twitter.com/Matichon Online twitter.com/ thestandardth twitter.com/ DailynewsTwit twitter.com/thaipost	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรสำนักงาน วางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ว่า สวพ.เป็นสำนักที่มีบทบาทสำคัญในการ จัดผังเมืองที่กำหนดทิศทางเมืองในอนาคต จึงหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดการฐานข้อมูลวิจัยของเมือง การขาดบุคลากรด้านการศึกษาและ พัฒนาอย่างนักเศรษฐศาสตร์เมือง ปัจจุบัน กทม.มีนักวางผังเมือง ซึ่งมองเพียง จากฝั่ง Supply Side แต่ยังขาดความรู้ฝั่ง Demand Side ว่ามีความต้องการ พื้นที่แต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงบุคลากรด้านโบราณคดี ซึ่งจะบูรณาการ จากองค์กรอื่น ๆ แทนการเพิ่มอัตราบุคลากร เพื่อเลี่ยงปัญหาความก้าวหน้า ทางอาชีพ จากนั้นจะจัดการให้นักผังเมืองประจำกลุ่มเขต เพื่อจัดการผังเมือง แต่ละโซนเฉพาะ ส่วนผังเมืองรวมฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔ ปัจจุบันต้องทบทวนใหม่ เพราะมีการแก้ไข พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะปรับแก้ไข ประเด็นต่าง ๆ สมบูรณ์มากขึ้น เพราะผังเมืองต้องตอบโจทย์เมืองในปัจจุบัน - สำหรับนโยบายเกี่ยวกับผังเมืองของ กทม. ได้แก่ การทำผังเมืองพิเศษ เฉพาะเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการกระจายของเมืองไปทิศทางที่ต้องการ กำหนดไว้ ๒ จุด คือ เขตลาดกระบังและเขตบางขุนเทียน อยู่ระหว่างกระบวนการสรร หาที่ปรึกษาโครงการ การจัดรูปที่ดินและทำผังเมืองเฉพาะ ซึ่งจะสอดคล้อง กับที่จะดำเนินการที่เขตลาดกระบังและเขตบางขุนเทียนว่า สามารถนำ แนวทางจัดรูปที่ดินมาใช้ได้หรือไม่ การจัดรูปที่ดินคือ การนำที่ดินแต่ละแปลง มารวมกันและวางผังใหม่ โดยเจ้าของเดิมได้ประโยชน์ร่วมกัน	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำร่างผังเมืองรวมฉบับ แก้ไข ครั้งที่ ๔ ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ สามารถพัฒนาเมืองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- สำนักงานวางผังและ พัฒนาเมืองและสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดทำ ร่างผังเมืองรวมฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔ ตามพร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผังเมือง รวมกรุงเทพฯ สามารถ พัฒนาเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒	กทม.ผนัก สวทช. ดึงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับ คุณภาพชีวิต คนกรุงเทพฯ	dailynews matichon mgronline khaosod innews pimthai opt-news twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. พร้อมด้วย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าว การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมสนับสนุนการ พัฒนารูปแบบและกลไกการดำเนินงานและการให้บริการของ กทม. นำไปสู่ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประชาชนมีความสุขมากขึ้น โดยมี กรอบความร่วมมือครอบคลุมเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก สวทช. เพื่อประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนารูปแบบและกลไกการ ดำเนินงานและการให้บริการ ของ กทม. นำไปสู่การบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับ สวทช.นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนารูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ประชาชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนด้านระบบการศึกษาและสาธารณสุข ทั้งนี้ การได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของ กทม. จะช่วยให้การบริหารจัดการแก้ปัญหาเมืองทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และสามารถพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>- กทม. มีความพร้อมพัฒนาความร่วมมือ สวทช. ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร (๒) การตรวจแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine (๓) การศึกษาทางไกลเรื่องสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน (๔) ด้าน Open DATA เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและ (๕) เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาฝุ่นและขยะ เป็นต้น</p>		และการให้บริการของ กทม. นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓	ผว.กทม. เข้มงวดห้ามสูบบุหรี่ในร้าน	มติชน matichon prbangkok facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับใหม่ ที่ห้ามสูบในสถานที่จำหน่าย แต่ผู้ประกอบการต้องการให้สูบบุหรี่ในร้านได้ว่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก โดยกัญชาต้องใช้ทางการแพทย์ การจัดที่ให้สูบบุหรี่ในร้านจำหน่ายคงไม่เหมาะสมและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม. และสำนักอนามัย (สนอ.) ติดตามแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายและกังวลกรณีผู้สูบบุหรี่แล้วขับขี้นพาหนะ ซึ่งได้มอบหมาย สนอ.ศึกษาแนวทางการตรวจวัดปริมาณในเลือดเหมือนการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพฯ	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดกวดขันการใช้กัญชาตามกฎหมายที่กำหนดและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.๒๕๖๕	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดกวดขันการใช้กัญชาตามกฎหมายที่กำหนดและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.๒๕๖๕
๔	AWC ผนึก กทม.ร่วมวิ่งงาน “Empire Tower We Run ๒๐๒๒”	innnews siamrath moneyandbanking thejournalistclub mitihoon	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมกิจกรรม “Empire Tower We Run ๒๐๒๒” วิ่งการกุศลใจกลางเมือง เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียวภายใต้แนวคิด “One Run One Green” ๑ คนวิ่ง ๑ คนปลูก จัดโดยมูลนิธิ แอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล (AWFC) ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างขยะเพิ่มเติมด้วยการใช้แก้วน้ำรูปใบไม้เพียงแก้วเดียว	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียว อาทิ การปลูกต้นไม้ การลด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ตลอดการวิ่ง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Give Green CBD Synergy Power” ของ AWFC ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปร่วมสนับสนุน กทม. ในการซื้อกล้าไม้ ๑ ต้น รวม ๓,๐๐๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ รวมทั้งยังนำไปสนับสนุนในโครงการ “ปันฝัน” เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ ต่อไป</p>		<p>ปริมาณขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๕	<p>กทม.จับมือ บข.น.หรือ แนวทางแก้ไข ปัญหาจราจร เน้นกวดขัน วินัยจราจร ควบคุมการใช้ เทคโนโลยี บริหารจัดการ</p>	<p>เดลินิวส์ ข่าวสด siamrath springnews mcot mgronline prachachat matichon khaosod innews mono๒๙ infoquest workpointtoday fm๙๑bkk thereporters</p>	<p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการร่วมมือด้านการบริหารจัดการจราจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการร่วมมือกวดขันวินัยเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดและเพิ่มความปลอดภัย ซึ่ง กทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๖๖ โดยทบทวนให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ รพ.กทม. ในด้านเดินทางดี ปลอดภัยดี และบริหารจัดการดี อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการเพิ่มความคล่องตัวของระบบจราจร ซึ่งในปี ๖๖ กทม.จะเน้นงานจราจร ๒ ส่วน ได้แก่ การลดปัญหาจราจรติดขัดและการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบด้วย (๑) การตรวจจับความเร็ว (๒) การหยุดชะลอรถตรงทางข้าม (๓) การจอดในที่ห้ามจอด/การจอดขวางทางเท้า (๔) การไม่เคารพสัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจร (๕) การขับขี่สวนทาง การขับขี่บนทางเท้า การขับเร็วเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดและ (๖) มาตรการสวมหมวกนิรภัย</p> <p>- จากการสำรวจจุดที่มีปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ พบจุดจราจรติดขัด ๒๖๖ จุด ซึ่งกำหนดแนวทางแก้ไข ได้แก่ แก้ไขด้วยหลักวิศวกรรมจราจร การกวดขันวินัยจราจร การใช้เทคโนโลยี Traffic Management จัดการระบบเพื่อตรวจวัดความเร็ว สร้างความปลอดภัยบริเวณสัญญาณไฟ ทางเดินข้าม ชนิดปุ่มกด ตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางแยก พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณการวิเคราะห์ไปยังตำรวจจราจรเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- นอกจากนี้ ยังกำหนดการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบ ITMS (Intelligent Traffic Management System) ซึ่งถนนในกรุงเทพฯ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันจึงต้องดำเนินการทั้งระบบ ดังนี้ (๑) ควบคุมสัญญาณ ไฟในกรุงเทพฯ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ แนวทางการกวดขันวินัยเพื่อ ลดปัญหาจราจรติดขัด และ เพิ่มความปลอดภัยด้านการ ขับขี่ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนกวดขัน วินัยเพื่อลดปัญหาจราจร ติดขัด ควบคุมการใช้ เทคโนโลยีบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภัยด้าน การจราจรในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ให้สอดคล้องกับสภาพจราจร (๒) เผยแพร่สภาพจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มข้อมูลการตัดสินใจและ (๓) กวดขันวินัยจราจรด้วยกล้องวงจรปิด เช่น จับภาพยานพาหนะผิดกฎจราจร เพื่อออกใบสั่งอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้จับ/ปรับมีประสิทธิภาพขึ้น		
๖	รองโฆษก รัฐบาล ห่วงเด็กไทย ติดบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	มติชน mgronline lokwannee newsalive	<p>- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนว่า จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้าน เด็กและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่ร่างกายอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตและต้องได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ การได้รับสารนิโคตินหรือสารเคมีจากบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้รับผลกระทบและอาจเจ็บป่วยก่อนวัยอันควร</p> <p>- ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการผลักดันระบบบริการสาธารณสุขที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลักดันให้เกิดความรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการไม่ส่งเสริมให้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านับเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องการเริ่มต้นให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีตั้งแต่อายุยังน้อย ตามแนวคิดป้องกันดีกว่ารักษาและกลุ่มคนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๗	แพทย์เตือน โควิด 19 มีแนวโน้ม ระบาดเพิ่มขึ้น แนะประชาชน ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น ตามกำหนด	เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องค์กร thaigov matichon thailandplus ch๗ thebangkokinsight sondhitalk khaosod posttoday dailynews fm๙๑bkk js๑๐๐	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ พ.ย.๖๕) แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ประชาชนเริ่มผ่อนคลายมาตรการและมีกิจกรรมรวมตัวกันมากขึ้น</p> <p>- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ที่เสียชีวิต พบว่า เป็นการติดเชื้อครั้งแรกและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ไม่ได้รับวัคซีน รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับเข็มสุดท้ายนานเกินกว่า</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ เพื่อลดความเสี่ยง อากาศรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ เพื่อลดความเสี่ยง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thai-post isranews bangkokbiznews js๑๐๐ mcot naewna thairath	๓ เดือน วัคซีนโควิด 19 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ หลังจากฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลง จึงต้องฉีดเข็มกระตุ้น ดังนั้นหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนขอให้รีบฉีดและหากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน ๔ เดือนแล้ว ขอให้มาฉีดเพิ่ม ซึ่งจากข้อมูล พบว่า การรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๔ ช่วยลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ อีกทั้งเป็นการเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทันช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย สธ. ได้ประสานให้เพิ่มสถานที่ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว และกำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกจังหวัดให้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีน รวมถึงจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง		อาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก่อนถึงฤดูหนาว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์